



GISTDA

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร”  
ให้แก่บุคลากร สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2566

\*\*\*\*\*

โดย ฝ่ายแผนและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ ได้กำหนดแผนการจัดอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ให้แก่บุคลากร สทอภ. ในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่ง สทอภ. ได้มีการกิจกรรมส่งเสริม และให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

องค์ประกอบข้อมูล	รายละเอียดกิจกรรม
การกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร 21st”	<p>โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานขององค์กร รวมจำนวน 30 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โครงการ และสามารถนำความรู้ แนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถ วิเคราะห์ ประเมินและจัดทำรายงานได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงและบริหารการดำเนินกิจกรรมควบคุม/ลด ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้</p> 
ลิงก์อ้างอิง	<a href="https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6250&amp;lang=TH">https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6250&amp;lang=TH</a>
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร	โดย ผู้อำนวยการ สทอภ. ได้กล่าวนโยบายไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ร่วมกับ คณะผู้บริหาร และ บุคลากร เพื่อเป็นการสนับสนุน การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ทศนคติ และพฤติกรรมสุจริตของบุคลากรของสำนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อการใช้ดุลพินิจหรือ

องค์กรประกอบข้อมูล	รายละเอียดกิจกรรม
	<p>การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนของตริบของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในทุกเทศกาล รวมทั้งจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งก่อน หรือระหว่าง และหลังดำเนินการเสร็จสิ้น</p> 
ลิงก์อ้างอิง	<p><a href="https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6656&amp;lang=TH">https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6656&amp;lang=TH</a></p>
การควบคุมภายใน ประจำปี 2566	<p>มีการสื่อสารและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำมาจัดทำ “การประเมินองค์ประกอบในการควบคุมภายในของ GISTDA”</p> 